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Bæjarráð Fjallabyggðar 

Guðjón M.Ólafsson formaður.
 
Erindi vegna útboða og verkkaupa.
 
Ég Þórir J Stefánsson vill kalla eftir upplýsingum um útboð 
verklegra framkvæmda hjá bæjarfélagi Fjallabyggðar á síðasta 
kjörtímabili.
Það er að segja hvernig þau hafa staðist áætlanir þegar 
aukaverk og allur kostnaður við verkin eru upp talin.
Einnig langar mig að vita hvernig hefur verið staðið að 
verkkaupum á viðhalds verkefnum hjá bæjarfélaginu,hvort 
þau séu alltaf unnin eftir innkaupareglu bæjarfélagsins.

Virðingarfyllst 
Þórir J Stefánsson


